

Lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng (Vinaconex) khẳng định sẽ thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ là nộp khoản thặng dư phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, Vinaconex làm cách nào có được khoản tiền đó ngay trong một thời gian ngắn và sau khi nộp, tình hình sản xuất – kinh doanh của đơn vị sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Chủ tịch HĐQT Vinaconex đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư. **Ngọc Doanh** thực hiện.



Vinaconex thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền



Ông Nguyễn Văn Tuấn

Thưa ông, sau nửa tháng kể từ khi có quyết định của Thủ tướng về việc Vinaconex phải nộp lại 810 tỷ đồng thặng dư sau phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, có vẻ như đã có sự thống nhất quan điểm về vấn đề này?

Theo tôi, đây là quyết định của người đứng đầu Chính phủ và các bên liên quan có nghĩa vụ phải thực hiện.

và chỉ đạo của Thủ tướng. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc nào, chúng tôi sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng cơ chế xử lý tốt nhất.

Vậy theo ông, nên hiểu như thế nào về động thái đó?

Chúng tôi viện dẫn để công luận hiểu rằng, việc chúng tôi giữ lại số tiền đó là thực hiện theo quyết định của cấp trên khi tiến hành thí điểm cổ phần hoá Vinaconex, chứ không phải là dấu điểm khoản tiền này và không nên coi đây là sai phạm của Vinaconex trong quá trình cổ phần hóa.

Có ý kiến cho rằng, vẫn còn những lấn cấn về cách xử lý khoản tiền đó?

Như tôi đã nói, Vinaconex luôn nhận thức khoản vốn thặng dư này thuộc sở hữu Nhà nước,

nhất định từ nguồn vốn thặng dư mà Nhà nước đã để lại Vinaconex trong thời gian qua.

Ngoài ra, hoàn toàn không nên hiểu đó là "nộp", vì về bản chất, khoản tiền này là tiền thặng dư thu được từ việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Vinaconex ra công chúng, không phải là khoản tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Và khoản tiền này được xác định là tiền của Nhà nước. Chỉ có điều, Thủ tướng quyết định thu hồi về thì chúng tôi thực hiện.

Nhưng, theo chúng tôi được biết, việc để lại phần vốn của nhà nước nhằm hai mục đích, một là đảm bảo cổ đông Nhà nước chiếm phần chi phối, hai là, đó được coi như một đảm bảo của cổ đông lớn nhất và kết quả đầu giá cổ phiếu đạt được như vậy là do có khoản đảm bảo đó trong cáo

hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Vinaconex đã có phương án gì để "thu xếp" khoản tiền không hề nhỏ đó?

Hiện tại, Vinaconex đã có báo cáo gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính đề xuất các phương án phát thể, trong đó có phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Vinaconex lên 3.000 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, 2009. Ngày 14/8/2009, chúng tôi cũng đã trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc đó. Trong thời gian chờ nguồn thu từ việc phát hành tăng vốn điều lệ, Vinaconex xin được nhận nợ số tiền còn thiếu và ký khế ước vay với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo Thủ tướng mới đây, chúng tôi

Epicor hợp tác với DiCentral Việt Nam

(ĐT) Epicor Software Corporation, công ty hàng đầu của Mỹ về cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp dành cho thị trường tầm trung và chi nhánh của các công ty thuộc danh sách Global 1.000, vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty DiCentral, nhà sáng tạo hàng đầu về dữ liệu điện tử. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp Epicor và DiCentral tối đa hóa các cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp phát triển doanh nghiệp cho các khách hàng sản xuất đồ nhựa và hàng hóa tiêu dùng đóng gói, cũng như quản lý tài sản và khách sạn. Epicor và DiCentral sẽ hướng tới các công ty trong nước, cũng như các chi nhánh của các công ty toàn cầu và công ty đa quốc gia đặt tại Việt Nam. ■ T. H

Ticco đầu tư 1.500 tỷ đồng xây dựng 5 khu dân cư

(ĐT) UBND tỉnh Tiền Giang vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Ticco) đầu tư Dự án Khu dân cư Tân Thạnh Hưng.

Khu dân cư Tân Thạnh Hưng được xây dựng tại xã Tân Cửu Nghĩa và thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành) với diện tích 29,81 ha.

Dự án bao gồm đất ở, công trình công

Hiện nay, Vinaconex đã có báo cáo gửi Thủ tướng đề xuất các cơ chế triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý khoản thanh dư phát hành cổ phần lần đầu của Vinaconex ra công chúng. Vinaconex sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tìm ra phương án tốt nhất vì lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, cổ đông và những người lao động Vinaconex

Nói như vậy, có nghĩa là Vinaconex sẽ nộp khoản 810 tỷ đồng đó?

Hiện nay, Vinaconex đã có báo cáo gửi Thủ tướng đề xuất các cơ chế triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý khoản thanh dư phát hành cổ phần lần đầu của Vinaconex ra công chúng. Vinaconex sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tìm ra phương án tốt nhất vì lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, cổ đông và những người lao động Vinaconex

Trong tài liệu gửi đến các cơ quan truyền thông, Vinaconex cho rằng, Quyết định 56/2005/QĐ-TTg ngày 18/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Vinaconex giữ lại phần vốn của Nhà nước sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu để cổ đông nhà nước nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp này đến nay chưa được thực thi đầy đủ trên thực tế?

Trong văn bản đó, chúng tôi đã viện dẫn Quyết định 56/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng được ban hành trước đây. Vinaconex khẳng định luôn tôn trọng và thực hiện các quyết định

đặc biệt ưu tiên có phân hoa?

Tôi cũng cũng đã từng được nghe những ý kiến như vậy từ phía các cổ đông và một số bài báo.

Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến việc điều tiết khoản thanh dư này?

Như tôi đã nói, việc Nhà nước rút vốn về nên được nhìn nhận như một hoạt động kinh tế bình thường, mặc dù quá thật khoản thanh dư đó vượt quá sự mong đợi của các bên khi chuẩn bị cổ phần hoá Vinaconex lúc bấy giờ. Theo tôi, có 2 nguyên nhân dẫn đến kết quả đó, một là uy tín của Vinaconex, hai là những yếu tố được nêu trong cáo bạch.

Ý kiến đó còn bao hàm cả sự lo lắng về việc đó sẽ ảnh hưởng tới sản xuất - kinh doanh của Vinaconex và quan trọng hơn là, trong thời điểm khó khăn như hiện nay, Vinaconex lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy, thưa ông?

Cá nhân tôi cũng như ý kiến của HĐQT và Ban lãnh đạo đều có lo lắng như vậy. Với tổng tài sản của Vinaconex, với quy mô hoạt động của chúng tôi, việc rút đi 810 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng tới sự vận động của dòng tiền trong

cộng, khu công viên cây xanh với 981 căn hộ cao 2-3 tầng, tạo nơi ở cho khoảng 4.905 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng. Đến nay, Ticcó đã triển khai xây dựng và kinh doanh 5 dự án. Đó là Khu dân cư Long Thanh Hưng (Chợ Gạo), Tân Thanh Hưng (Châu Thành), An Thạnh Hưng (Cái Bè), Trương Định (Thị xã Gò Công) và Khu dân cư biệt thự vườn cao cấp Tân Phước, với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Trước đó, Ticcó cũng đã đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng (TP. Mỹ Tho). ■ PHU KHƠI

Ra mắt dịch vụ đăng tuyển việc làm cho nhân lực cao cấp

(ĐT) Mạng công đồng doanh nhân Caravat.com, vừa chính thức giới thiệu dịch vụ Caravat "1.000 USD + Executive Job". Đây là dịch vụ đăng tuyển việc làm đầu tiên tại Việt Nam chỉ dành riêng cho những công việc cấp lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên môn cao có mức thu nhập hàng tháng từ 1.000 USD trở lên. Các chuyên gia của Caravat.com sẽ duyệt từng yêu cầu đăng tuyển để đảm bảo đây là những cơ hội việc làm cao cấp với mức thu nhập hàng tháng ít nhất từ 1.000 USD trở lên, thậm chí có thể lên tới trên 10.000 USD. Sau khi chọn lọc, những công việc này sẽ được gửi trực tiếp tới các thành viên thích hợp tùy theo khu vực, trình độ cũng như lĩnh vực chuyên môn của họ. ■ HUỖN ANH

cũng đã nửa với Thủ tướng rằng, sẽ thu xếp ngay tài chính ở mức cao nhất trong khả năng của mình, để nộp vào ngân sách nhà nước chứ không chỉ trông chờ hoàn toàn vào việc tăng vốn.

Nhưng chúng tôi lại biết được rằng, yếu tố ngoại trừ trọng yếu đã được lưu ý đến trong hồ sơ và có thể đó là lý do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cho phép Vinaconex phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ?

Nói một cách chính xác, với hơn 80 đầu mối trực thuộc, báo cáo tài chính hợp nhất của Vinaconex rất khó trách khỏi những ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán do đặc trưng của các doanh nghiệp xây dựng. Tuy từng góc độ khác nhau để có thể nói rằng, các yếu tố đó có ảnh hưởng trọng yếu hay không, song đó là vướng mắc lớn nhất mà Vinaconex đang kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ để Vinaconex có vốn thông qua việc tăng vốn điều lệ. Chúng tôi mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan hiểu và chia sẻ các khó khăn hiện nay với Vinaconex để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng. ■

THÉP
POMINA
Cốt lõi sự sống

